

Số: 194/BC-BQL

An Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai chuyển đổi số trong 06 tháng đầu năm 2023 của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang

Thực hiện công văn số 847/STTTT-CNTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 của UBQG về chuyển đổi số, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Ban Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo luôn quan tâm, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị về việc Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh An Giang về Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2022; Quyết định số 88/QĐ-BCĐCDS ngày 09/6/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh An Giang về Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2022;

Triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số và Kế hoạch hoạt động trang thông tin điện tử năm 2023 của đơn vị, nhằm số hóa và đăng tải kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, công tác và hoạt động của đơn vị lên website. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chuyển tải nhanh các nội dung của Chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng đến toàn thể viên chức, người lao động qua hộp thư điện tử (Zalo) trong buổi sinh hoạt Chính trị và pháp luật hàng tháng của đơn vị. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và người lao động và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của Chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng, cũng như các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các mục tiêu Chuyển đổi số.

2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) và phát triển các nền tảng số

Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, mua sắm bổ sung, thay thế các trang thiết bị như: Máy tính, máy in, máy chiếu, máy scan, các phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu làm việc của viên chức, người lao động và các hoạt động quản lý, điều hành trong cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ viên chức của đơn vị được trang bị máy tính để bàn đạt 100%.

Nhận/ gửi, phát hành văn bản trên Hệ thống Quản lý phần mềm văn bản (VNPT iOffice) thay thế cho văn bản giấy và báo cáo số lượng văn bản nhận/ gửi, phát hành thông qua phần mềm nhập liệu (LRIS) mỗi quý.

Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị đều có tài khoản ứng dụng [OTT](#) (Zalo). Tỷ lệ tiếp nhận và phản hồi của cán bộ, viên chức và người lao động thông qua hộp thư điện tử (Zalo) của đơn vị đạt 100%.

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đã và đang tiếp tục từng bước hoàn thiện, số hóa quản lý hiện vật và dữ liệu du lịch bằng mã QR (số hóa hiện vật trưng bày, thuyết minh tự động tại các điểm di tích) để tạo sự thuận lợi và trải nghiệm tốt nhất cho du khách đến tham quan Nhà Trưng bày và các điểm di tích.

Các CSDL đã triển khai của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo:

STT	CSDL đã triển khai	Đơn vị sử dụng
1	CSDL đã đưa vào sử dụng	Cổng thông tin điện tử: www.vanhoaoceo.angiang.gov.vn - Quản lý trưng bày, thuyết minh hiện vật thông qua quét mã QR; - Thuyết minh di tích tự động tại các điểm di tích thông qua quét mã QR;
2	CSDL đang xây dựng	- Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Du lịch; - VNPT i-Office.
3	CSDL chuẩn bị xây dựng	Chưa có
4	Các ứng dụng khác	Zalo

Xung quanh khuôn viên Nhà Trưng bày và các điểm di tích đều có hệ thống Camera giám sát 24/24, tạo sự thuận lợi trong công tác theo dõi, kịp thời xử lý tình huống thông qua các thiết bị quan sát trực tuyến.

3. Kết quả xây dựng CSDL và các nền tảng số

Các phòng chuyên môn, trực thuộc đơn vị đều kết nối mạng nội bộ (LAN) và có kết nối internet sử dụng giao thức IPV6 đảm bảo tốc độ kết nối và an toàn thông tin mạng. Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, các thiết bị CNTT và các phần mềm ứng dụng đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành từ Lãnh đạo đến các phòng trực thuộc được thông suốt, đáp ứng yêu cầu, giải quyết và xử lý các công việc của ngành được tốt hơn.

Hệ thống Quản lý phần mềm văn bản (VNPT i-Office) và Hộp thư điện tử thông qua ứng dụng (Zalo) được 100% viên chức của đơn vị tham gia, sử dụng

thường xuyên, hiệu quả. Số lượng văn bản nhận/ gửi, phát hành trực tuyến trên VNPT iOffice thay thế cho văn bản giấy đạt 99%.

Đăng tải đầy đủ, kịp thời các hoạt động tuyên truyền quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và Quyết định số 1135/QĐ-UBND qua địa chỉ: <https://vanhoaoceo.angiang.gov.vn/>.

Đã triển khai thực hiện số hoá hơn 2.561 hiện vật trưng bày tại Nhà Trưng bày Văn hóa Óc Eo và 05 điểm di tích gồm: *Di tích Gò Cây Thị A, Di tích Gò Cây Thị B, Di tích Linh Sơn Nam, Di tích Gò Út Trạnh, Di tích Gò Tháp An Lợi*.

Kết hợp ứng dụng CNTT vào thực tế, tổ chức hơn 17 đợt tuyên truyền giáo dục truyền thống thông qua di sản cho 1.556 lượt em học sinh trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

4. Đảm bảo an toàn thông tin mạng

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về Chính quyền số, Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị để nâng cao nhận thức và kiến thức về xây dựng, phát triển Chính quyền số.

Kiểm tra định kỳ, rà soát hệ thống tường lửa (Firewall), cài đặt phần mềm chống mã độc, sao lưu dữ liệu, kịp thời nâng cấp bản vá lỗi hỏng bảo mật cho các máy tính của cơ quan, đảm bảo an toàn Cơ sở dữ liệu (CSDL), an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT.

Đề cử cán bộ, viên chức tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng bổ sung kiến thức về CNTT, kỹ năng xử lý, ứng dụng CNTT vào công việc và các hoạt động chuyên môn.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Việc ứng dụng CNTT vào lĩnh vực bảo tồn phát huy giá trị di tích và du lịch vẫn còn hạn chế. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn, tuyên truyền, quảng bá du lịch, cổ động trực quan... còn thiếu thốn, lạc hậu và chưa được đầu tư đúng mức.

Cơ sở hạ tầng và các nền tảng số của đơn vị vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu công nghệ ngày nay, gây khó khăn cho việc chuẩn hóa, chia sẻ và kết nối dữ liệu.

Khả năng sử dụng Cơ sở dữ liệu (CSDL) và các ứng dụng Chuyển đổi số của viên chức và người lao động của đơn vị chưa bắt kịp với tốc độ phát triển cao của công nghệ thông tin.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 CUỐI NĂM 2023

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các Nhiệm vụ, mục tiêu theo Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh An Giang về Chuyển

đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2022; Quyết định số 88/QĐ-BCĐCĐS ngày 09/6/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh An Giang về Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2022;

Tiếp tục Triển khai, phổ biến đến toàn thể viên chức của đơn vị nhận/ gửi, phát hành văn bản trên Hệ thống Quản lý phần mềm văn bản (VNPT i-Office) thay thế hoàn toàn văn bản giấy (trừ các văn bản mật hoặc các hình thức bắt buộc phải có văn bản giấy). Duy trì hình thức tuyên truyền Chính trị và pháp luật, nhiệm vụ Chuyển đổi số thông qua Hộp thư điện tử (Zalo) của đơn vị.

Tiếp tục đề cử cán bộ, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về tăng cường kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các nhiệm vụ được giao; tập huấn kỹ năng quản trị mạng; an toàn an ninh mạng; an toàn an ninh thông tin...

Đảm bảo sự vận hành của Trang thông tin điện tử, đăng tải kịp thời các hoạt động liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và Quyết định số 1135/QĐ-UBND qua địa chỉ: <https://vanhoaoceo.angiang.gov.vn/>.

Tiếp tục hoàn thiện, số hóa quản lý hiện vật trưng bày và dữ liệu du lịch, thuyết minh tự động tại các điểm di tích bằng mã QR.

Trên đây là Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số trong 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, QTDL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Giềng